

# ผ่านที่สุด

ที่ อส ๐๐๐๗(พท)/ว ๕๕๕



สำนักงานอัยการสูงสุด  
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

ณ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางดำเนินงานของสำนักงานอัยการสูงสุดในการมีผลบังคับใช้ของพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ ประมวลกฎหมายอาเสพติด และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีอาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน รองอัยการสูงสุด ผู้ตรวจการอัยการ อธิบดีอัยการ อธิบดีอัยการภาค อัยการพิเศษฝ่าย เลขานุการอัยการสูงสุด เลขาธิการสถาบันนิติวัชร์ อัยการจังหวัด ผู้อำนวยการสถาบัน เลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด และผู้อำนวยการสำนักงาน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ อส ๐๐๐๗(พท)/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ ประมวลกฎหมายอาเสพติด และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีอาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. แนวทางการพิจารณาสั่งคดีในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายที่กระทำก่อนกฎหมายอาเสพติดใหม่ใช้บังคับ

๒.๑ กรณีมีพยานหลักฐานประกอบว่าเป็นการมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

๒.๒ กรณีมีแต่เพียงข้อสันนิษฐานของกฎหมายเท่านั้นว่าเป็นการมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

๓. ตัวอย่างแนวทางร่างฟ้องคดีอาเสพติดประกอบการพิจารณาเบื้องต้น

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งว่าพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ ประมวลกฎหมายอาเสพติด และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีอาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน...

สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาเสพติดเป็นไปโดยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดแนวทางดำเนินงานของสำนักงานอัยการสูงสุดในการมีผลบังคับใช้ของพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ ประมวลกฎหมายอาญาเสพติด และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีอาญาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประกอบการพิจารณาในการปฏิบัติราชการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวาทีน ศรีตระกูล)

ผู้ตรวจการอัยการ รักษาการในตำแหน่ง

รองอัยการสูงสุด ปฏิบัติราชการแทน

อัยการสูงสุด

สำนักงานวิชาการ

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายพัฒนากฎหมาย

โทร. / โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๙๔๙๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : dlaw@ago.go.th